



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
मितชน เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น เศรษฐกิจ	มติ คกก.สถานพยาบาล -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวถึงมติของคกก.สถานพยาบาล ที่ระบุว่า ยาที่ใช้ในสถานพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลที่จะต้องส่งจ่ายตามการวินิจฉัยของแพทย์ เข้าข่ายเป็น บริการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินค้าตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการประชุม คกก.สถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม หลักการคือทำให้ ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและเป็นธรรมกับผู้ให้บริการด้วย ระบบจะต้องมีความ สมดุลทั้ง 2 ฝ่าย เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
มติชน ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา	สารเคมีกำจัดศัตรูพืช -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี คกก.วัตถุอันตรายมีมติไม่เลิกใช้ สารพาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเสต โดยจะพิจารณาใหม่อีก 2 ปีข้างหน้า ว่า สธ. มีมติแล้วว่าไม่ใช่สารเคมี พวกนี้ แต่เมื่อมีมติออกมาคงต้องเดินไปตามนั้น ต้องเคารพในกฎกติกา สิ่งที่ สธ.ทำได้คือ ให้ทุกภาคส่วนในสังกัดใช้ พืชผักปลอดสารพิษ รมรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมี และรณรงค์ให้ เกษตรกรมีความมั่นใจว่าการทำเกษตรปลอดภัยเป็นที่ต้องการของประชาชน
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 7, NBT	มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/62 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการลดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเข้มข้น โดยเตรียมเสนอ คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ให้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน วันที่ 13 เม.ย. 2562 ภายในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อให้วันมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุปลอดจากอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็น ช่วงที่คนไทยเดินทางกลับบ้านและมักมีอุบัติเหตุสูง
มติชน ข่าวสด เดลินิวส์	สถานการณ์ฝุ่น -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลง ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง คาดการณ์ปริมาณ PM 2.5 วันที่ 16 ก.พ.นี้ มีแนวโน้มลดลง สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ พบปริมาณ PM 10 และ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนมากนัก คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทาง ราชการในสังกัด 50 คัน เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งาน และตรวจควันดำไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า บริเวณวน อุทยานน้ำตกคาคาสุวรรค์และสวนป่าดอยปุย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควัน รวมถึง เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน หลังค่า PM 2.5 และ PM 10 สูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่ จ.ลำปาง ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่ 15 ก.พ. มี 3 แห่ง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพ ได้แก่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ต.พระบาท อ.เมือง และ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ส่วน ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ อยู่ใน ระดับสีเหลือง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงบ่าย ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ค่า PM 2.5 เพิ่มขึ้นเป็น 137 มคก./ลบม. ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม เสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายกันฉีดละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศหลายจุด

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว จ.พะเยา มีประกาศห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย. 2562</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำหลายจุด พร้อมเร่งทำความสะอาดถนนและบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง ทั้ง 26 อำเภอ อย่างน้อย 4 รอบต่อวัน ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้โรงงานน้ำตาลในพื้นที่ขยายเวลาปิดหีบอ้อย เพื่อให้ชาวไร่มีเวลาตัดอ้อย ไม่ต้องเร่งเผา</p> <p>ด้าน นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่สูงเกินมาตรฐาน ทำให้มีประชาชนเข้ามารักษาตัวที่รพ.ขอนแก่นมากกว่าเดิมถึงเท่าตัว โดยตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.พ.ที่ผ่านมา มีประมาณ 250 คน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ หรือเด็กที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ สิ่งที่จะมีอาการทรุดหนัก หากปล่อยสะสมไว้จะยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงจนเกิดเป็นโรคร้าย เช่น โรคหลอดลมอักเสบ ปอดแข็งจากภาวะฝุ่นจับปอด หรืออาจเข้าสู่ระบบน้ำเหลือง ระบบเลือด จนทำให้เป็นโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด ขอร้องว่าอย่าเผาไร่อ้อยหรือเผาขยะ เพื่อช่วยให้สภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติ</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า หลังการปลูกกัญชาครั้งแรกในวันที่ 27-28 ก.พ.นี้ ที่โรงงานผลิตยารังสิต จ.ปทุมธานี คาดว่าจะสามารถสกัดผลิตน้ำมันกัญชาล็อตแรก 2,500 ขวดได้ภายในเดือน พ.ค. นี้ แต่ยังไม่ทราบตัวเลขความต้องการใช้ที่แท้จริง ซึ่งอย.จะต้องดูความต้องการ ทั้งนี้ อภ.เตรียมพร้อมและวางกรอบการทำงานเพื่อรองรับหากร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ และร่างกฎหมายลูกประกาศใช้</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับไบโอเทค เตรียมพร้อมปลูกกัญชาผลิตยาแผนโบราณ 2 ชนิดคือ ตำรับยาสนั่นไตรภพ เป็นน้ำมันกัญชาผสมกับสมุนไพรอื่น ๆ อีก 31 ชนิด รักษาอาการท้องอืด มะเร็งตับ และสูตรยาไทยผสมกัญชาใช้ทำริดสีดวงทวาร และใช้ในโรคผิวหนัง ส่วนเครื่องยาผสมกัญชากลางจะทำเป็น 3 ชุด คือ 1.ช่อดอกกัญชาแห้งต่อพริกไทยล่อน 2.ใบกัญชาต่อพริกไทยล่อน และ 3.ก้านกัญชาต่อบอระเพ็ด โดยจะส่งให้ภปรพ.ที่มีการแจ้งไว้ ซึ่งจะเริ่มผลิตช่วงเดือน ก.ค.นี้</p>
ไทยรัฐ	<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่กำลังรับบริการ รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นไม่มีผู้ปรณณ์เครื่องมือทางการแพทย์เสียหาย ปลัด สธ. ได้สั่งการให้รพ.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว และขอร้องให้เลิกใช้พื้นที่ในรพ.ก่อเหตุวิวาทกัน</p>
ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ nationtv	<p>สร้างภาพลักษณ์สปาไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ได้มีการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้สนใจประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการสปา 2 ครั้ง ในปี 2560-2561 มีผู้สอบผ่านมากกว่า 1,500 คน ทั้งนี้ จากกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขอความร่วมมือผู้ดำเนินการสปาทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจสปาไทยให้เป็นธุรกิจสีขาว เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดไปสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจสปาของโลก</p>
เดลินิวส์	<p>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย ช่วงปี 2556-2560 พบอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น 28.9 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดคือโรคหนองใน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 15-24 ปี และยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลักสูงเช่นกัน ได้แก่ โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน และกามโรคต่อมน้ำเหลือง ขณะที่การติดเชื้อเอชไอวีพบในกลุ่มอายุ 15-19 ปี และ 20-24 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับโรคเอดส์ ผู้ที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่า กรมฯ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี โดยเน้นการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมตรวจสุขภาพทางเพศได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง
เดลินิวส์	<p>ดูแลฟันน้ำนม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฟันน้ำนมผุอาจเกิดจากฟันสะสมแร่ธาตุไม่สมบูรณ์จากการคลอดก่อนกำหนด แม่ติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการรับประทานนมเหนียวบ่อยๆ แล้วไม่แปรงฟัน ทำให้ฟันผุได้ง่าย ผลกระทบที่ตามมา คือ อาการปวดฟัน ฟันผุเป็นหนอง มีเชื้อโรคในช่องปาก โดยเฉพาะฟันกราม หากผุแล้วลุกลามมาก อาจส่งผลให้ต้องถอนก่อนเวลาควร เมื่อพบว่าลูกมีฟันน้ำนมผุ ผู้ปกครองควรรีบพาไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาและรับคำแนะนำการดูแลฟันที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุซ้ำ</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง คือตอนเช้าและก่อนนอน ควรใช้เวลาแปรงฟันนานครั้งละ 2 นาที เลือกใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์และรสชาติไม่เผ็ด ผู้ปกครองควรแปรงฟันซ้ำในส่วนของเด็กแปรงไม่สะอาด นอกจากนี้ ควรใช้ไหมขัดฟันช่วยเสริมการทำความสะอาดซอกฟัน และพาเด็กไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน</p>
สำนักข่าวไทย	<p>เตือนอันตรายจากน้ำผุด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไม่ควรนำน้ำที่ผุดขึ้นมาจากสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะน้ำที่ผุดมาจากพื้นดิน ซอกหิน ถ้า ไปดื่มหรืออาบน้ำเพื่อรักษาโรค เพราะจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค เสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องร่วง โรคผิวหนังและได้รับสารพิษสะสม ควรให้ทางการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch